
 

138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 163  —  147. mál.

Fyrirspurn
til mennta- og menningarmálaráðherra um stofnun framhaldsskóla í Grindavík.

Frá Unni Brá Konráðsdóttur.

Hver er staða undirbúnings að stofnun framhaldsskóla í Grindavík?


